

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ มีเงินซื้อหรือ...?จึงได้มา แบบนี้มันต้องตรวจ ๗ ๗สอบ

นำเสนอเมื่อ : 4 พ.ค. 2552

สกศ.ตรวจสอบข้อมูลซื้อเก้าอี้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ

สกศ.ตรวจสอบข้อมูลซื้อเก้าอี้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ

สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา
เตรียมจัดเวทีระดมความคิดเห็นต่อประเด็นปัญหาการบริหารงานในเขตพื้นที่การศึกษา เดือนมิ.ย. นี้
และเพื่อให้ข้อมูลยืนยันมีเรื่องการใช้จ่ายเงินเพื่อแลกกับตำแหน่งกรรมการอ.ก.ค.ศ. ในเขตพื้นที่จริงหรือไม่...

รศ.ดร.ธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา (กกศ.) เปิดเผยว่า
จากการจัดเวทีระดมความคิดเห็นของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
ที่ผ่านมา มีประเด็นน่าสนใจที่ทุกฝ่ายกังวล
คือเรื่องการบริหารงานในเขตพื้นที่การศึกษา 185 เขต
ที่บริหารโดยองค์คณะบุคคลหรือ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
ซึ่งมีทั้งคณะกรรมการโดยตำแหน่ง คณะผู้ทรงคุณวุฒิ
และกรรมการที่มาจากการเลือกตั้ง หรือผู้แทนครู ทั้งนี้
ที่ผ่านมาเคยมีการร้องเรียนในหลายหน่วยงาน อาทิ
มีการร้องเรียนไปยังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา
และหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการเอง
ว่าการคัดเลือกผู้แทนครูเขาไปทำหน้าที่ใน
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่มีการจ่ายเงินในขั้นตอนของกระบวนการหาเสียง
และเป็นสาเหตุหนึ่งในการเชื่อมโยงการพิจารณาโยกย้ายข้าราชการครูในเขตพื้นที่
ที่ด้วย เลขาธิการสภาการศึกษากล่าวอีกว่า สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สกศ.

จะจัดเวทีระดมความคิดเห็นต่อประเด็นปัญหาการบริหารงานในเขตพื้นที่การศึกษาใน
ห้วงภูมิภาค โดยภาคเหนือจัดที่ จ.เชียงใหม่ ภาคตะวันออกจัดที่
จ.ขอนแก่น และภาคใต้ที่ จ.สงขลา
เพื่อให้ผู้สนใจเรื่องดังกล่าวมาแสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูลยืนยันว่ามีเรื่องการ
ใช้จ่ายเงินเพื่อแลกกับตำแหน่งกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่จริงหรือไม่

เพราะกลางเดือน มิ.ย.นี้ อ.ก.ค.ศ.ทั่วประเทศจะครบวาระ และจะมีการเลือกตั้งกันใหม่ ซึ่งการจัดเวทีครั้งนี้จะทำให้สังคมได้ร่วมกันคิดและช่วยกันแก้ไขปัญหา อย่างไม่รู้ก็ตาม เราต้องช่วยกันกระตุ้นให้ทุกฝ่ายเกิดการตื่นตัว เพื่อช่วยกันดูแลการเลือกตั้งครั้งต่อไป สวนการแก้ปัญหาในระยะยาว ถ้าจำเป็นต้องปรับปรุงอำนาจหน้าที่ วิธีการสรรหา หรือการเลือกตั้ง ขอมูลตรงนี้ก็จะสามารถช่วยได้ ซึ่งหลังการเลือกตั้งจะแก้ไขปรับปรุงกันอีกครั้ง แต่ถาการเลือกตั้งในเดือน มิ.ย.ไม่มีปัญหาอะไรก็ถือว่าเป็นเรื่องดี อย่างไม่รู้ก็ตาม สกศ.ไม่ได้จับผิดใคร แต่เรื่องนี้เป็นภารกิจของ สกศ.ที่ต้องประเมินผลงานการไซกฏหมายการศึกษา.

ไทยรัฐออนไลน์

โดย ทีมข่าวการศึกษา

4 พฤษภาคม 2552, 05:00 น.

tags: